

Gỡ khó trong kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đợt cao điểm thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.



Các đơn vị công an trực tiếp hỗ trợ người dân xã Quang Bình (Kiến Xương) kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Sau khi hoàn thành hơn 5.000 chỉ tiêu cài đặt tài khoản định danh điện tử (ĐDDT) các mức độ, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hùng (Vũ Thư) đã chỉ đạo tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong kích hoạt và sử dụng tài khoản ĐDDT cho người dân. Ông Phan Văn Ban, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước thực tế còn một số người dân địa phương vướng mắc trong việc kích hoạt và sử dụng tài khoản ĐDDT như sử dụng điện thoại thế hệ cũ không tích hợp 4G, đăng ký thông tin thuê bao điện thoại không chính chủ, người dân khai báo sai lệch thông tin..., được sự hỗ trợ của Công an tỉnh, UBND huyện, Công an huyện, xã đã thành lập các tổ công tác về các thôn để phối hợp hỗ trợ cài đặt tài khoản ĐDDT cho nhân dân. Cùng với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của việc cài đặt ĐDDT để nhân dân tích cực hưởng ứng. Ông

Nguyễn Xuân Thuộc, thôn Mỹ Lộc 1 chia sẻ: Tôi tuổi đã cao, đi lại gặp khó khăn, sau khi có căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử, các đồng chí công an xã và đoàn viên, thanh niên đã đến tận nhà giúp tôi kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tài khoản ĐDDT. Một số thông tin về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... được các đồng chí hỗ trợ tích hợp vào tài khoản nên tôi rất yên tâm khi sử dụng. Quang Bình (Kiến Xương) là xã có địa bàn rộng, dân số đông, để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06, Công an xã đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Thượng úy Đặng Đình Long, Phó Trưởng Công an xã cho biết: Xác định việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử và kích hoạt tài khoản ĐDDT là nhiệm vụ chính

trị quan trọng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nỗ lực hết sức, khắc phục mọi khó khăn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, làm việc liên tục để cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu cài đặt, kích hoạt hơn 5.000 tài khoản ĐDDT trên địa bàn, tạo thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Cùng với đó, lực lượng Công an xã tiếp tục bám cơ sở, kịp thời tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn, trực tiếp hướng dẫn người dân trong việc kích hoạt và sử dụng tài khoản ĐDDT như quên mật khẩu, chưa hiển thị thông tin một số loại giấy tờ trong tài khoản, cách bảo mật thông tin cá nhân... Tiếp tục thu nhận hồ sơ làm CCCD gắn chip điện tử, kích hoạt mới tài khoản ĐDDT các mức độ cho người dân trên địa bàn. Đến ngày 30/6/2023, Công an tỉnh đã cấp được 802.817 tài

khoản ĐDDT, đạt tỷ lệ 101,11%, đưa Thái Bình là 1 trong 6 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành cấp tài khoản ĐDDT vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc kích hoạt và tích hợp một số tiện ích trên tài khoản ĐDDT còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Quá trình thu nhận tài khoản ĐDDT còn gặp khó khăn khi công dân phải trực tiếp tới cơ quan công an thu nhận văn tay, chụp ảnh để đối sánh với dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó Bộ Công an gửi tin nhắn đến số điện thoại của người dân để thao tác kích hoạt tài khoản. Quá trình thu nhận hồ sơ, kích hoạt, lực lượng công an phải sử dụng riêng phần mềm của mình để xử lý và người dân phải có điện thoại thông minh đủ điều kiện để sử dụng tài khoản ĐDDT của mình. Phần mềm VNeID cho phép người dân tự tích hợp thông tin cá nhân về đăng ký phương tiện giao thông, thông tin bảo hiểm y tế..., tuy nhiên một bộ phận người dân chưa thông thạo công nghệ thông tin nên chưa tích hợp được trên tài khoản ĐDDT. Trong khi đó, một số đơn vị khi giải quyết thủ tục hành chính chưa chấp nhận thông tin được tích hợp trên phần mềm VNeID gây khó khăn cho người dùng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã tích cực tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tập trung tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, công khai, minh bạch và đúng quy định. Đồng thời, tham mưu, đề xuất Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp ứng dụng VNeID, bổ sung trang thiết bị hạ tầng và công nghệ để phục vụ người dân tốt hơn trong việc đăng ký và kích hoạt tài khoản ĐDDT. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động phối hợp với công an các huyện, thành phố, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức các tổ công tác hỗ trợ công an các xã, phường, thị trấn tiếp tục thu nhận, tháo gỡ khó khăn trong kích hoạt và sử dụng tài khoản ĐDDT cho người dân trên địa bàn, qua đó đưa người dân tiếp cận gần hơn tới những giá trị to lớn mà dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử mang lại.

MINH HÙNG

Phong trào hiến đất làm đường ở xã Thụy Hưng



Thi công tuyến đường ĐH.90 đoạn qua xã Thụy Hưng.

Với tinh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm", những ngày này, người dân xã Thụy Hưng (Thái Thụy) đã và đang tích cực tham gia hiến đất để mở rộng đường giao thông. Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ tịch UBND xã Thụy Hưng cho biết: Không bằng lòng với những thành tích đã đạt được, sau khi về đích nông thôn mới (NTM) năm 2014, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thụy Hưng tiếp tục chung sức đồng lòng nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu... Một trong những tiêu chí xã tập trung thực hiện là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Hiện nay xã đang triển khai thi công 2 tuyến đường không hiến đất làm đường ĐH.95B dài 2,4km, liên quan đến 94 thửa đất của 78 gia đình, cá nhân với gần 2.800m² đất ở, vườn ao, thủy lợi và tuyến đường ĐH.90 dài 1,7km với hơn 40 hộ có đất ở, đất nông nghiệp. Đây là 2 tuyến giao thông quan trọng nhất của xã, tập trung trụ sở hành chính, trường học, trạm y tế, chợ. Vì vậy, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường không chỉ làm cho diện mạo của xã thêm khang trang mà còn mở ra cơ hội lớn để địa phương phát triển kinh tế.

Xác định được điều đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền

địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận, hưởng ứng chủ trương hiến đất làm đường. Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng nghị quyết, UBND xã xây dựng chương trình hành động về việc vận động nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quỹ tiền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông. Đồng thời, triển khai rộng rãi đến các ban, ngành, đoàn thể và các thôn nơi tuyến đường đi qua. Tập trung tuyên truyền, vận động, nêu cao tinh thần tự nguyện hiến đất làm đường giao thông. Bà Vũ Thị Mẫn, Trưởng thôn Tam Lộng cho biết: Để bà con hiểu và đồng thuận với chủ trương hiến đất làm đường, Chi bộ, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn đã triển khai họp với các hộ dân nơi tuyến đường đi qua. Các thành viên trong Chi ủy, Ban công tác mặt trận thôn chia nhóm nhỏ đến từng nhà tuyên truyền, vận động, gặp ngay giữa đường cũng vận động. "Mưa dầm thấm lâu", thấu hiểu sự chân tình của cán bộ, đặc biệt là thấy rõ lợi ích khi tuyến đường hoàn thành, nhiều gia đình đã tự nguyện phá dỡ tường bao, cổng đầu dù chưa nhận được tiền hỗ trợ tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng cho

đơn vị thi công để tuyến đường sớm được hoàn thành. Ông Đỗ Hữu Đô, thôn Tam Lộng chia sẻ: Dù tường, cổng đầu gia đình mới xây dựng cuối năm 2021 với số tiền trên 100 triệu đồng nhưng khi biết nhà nước có chủ trương mở rộng tuyến đường ĐH.95B giai đoạn 2, gia đình tôi đã tự nguyện phá dỡ các công trình trên đất và hiến tặng 37m² đất ở, mong tuyến đường sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận lợi, kinh tế phát triển, đời sống được nâng lên. Ông Phạm Đức Dũng, thôn Tam Lộng cho biết: Gia đình tự nguyện hiến 15m² mặt đường, phá dỡ công trình như trụ cổng, tường vôi, mái tôn để tuyến đường được triển khai thuận lợi dù chưa được nhận tiền hỗ trợ tài sản trên đất. Mong dự án sớm hoàn thành, tuyến đường trước hay ngập lụt nhưng từ khi công trình triển khai thi công đặt cổng thoát nước nên tình trạng ngập lụt không còn.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường sẽ tạo động lực để các gia đình còn lại đồng thuận tham gia hưởng ứng phong trào, góp phần giúp cho kinh tế - xã hội của xã Thụy Hưng ngày càng phát triển.

ĐỨC DUNG

ĐỒNG TIẾN

Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường



Mô hình nuôi ếch kết hợp cá rô của anh Hà Văn Bốn (người bên trái) thôn Cổ Đằng, xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ).

Nhằm thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên nông dân xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ) đã tích cực tham gia sản xuất gắn với bảo vệ môi trường bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Ông Hà Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tiến cho biết: Toàn xã có 88ha đất chuyển đổi với 26 trang trại, gia trại; có 45 cá nhân, gia đình hội viên tham gia tích tụ ruộng đất với tổng diện tích 62ha. Trước đây, việc sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường chưa được người dân quan tâm đúng mức, lượng

bao bì thuốc bảo vệ thực vật thu gom được khoảng 5 - 7 tạ/vụ. Nhiều mô hình chăn nuôi không bảo đảm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Để nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên, Hội Nông dân xã thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã đã xây dựng 3 mô hình về bảo vệ môi trường với 30 thành viên, thường xuyên tổ chức thu gom rác thải trên đồng ruộng. Đồng thời, tích cực vận

động bà con áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; quán triệt các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thực hiện theo đúng quy định, khuyến cáo của HTX; đầu tư xây dựng 50 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng ở bờ ruộng của các thôn. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón, chế phẩm sinh học xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi; sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ sau thu hoạch, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường nông thôn.

Thông qua những hoạt động này, nhận thức của hội viên, nông dân trong xã dần thay đổi. Hầu hết các trang trại, gia trại đã được chuyển ra khu chăn nuôi tập trung để không ảnh hưởng đến các hộ trong khu dân cư. Lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật, nilon tại mỗi thôn giảm còn 50 - 60 kg/lượt thu. Trình độ thâm canh của người dân được nâng lên, năng suất lúa cũng tăng. Nhiều hội viên, nông dân đã tích cực áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế dịch bệnh, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Là hộ điển hình trong tích tụ ruộng đất với 18ha, anh Hà Văn Bốn, thôn Cổ Đằng đã mạnh dạn đầu tư mua máy rắc phân, thuê máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật để tiết kiệm chi phí và bảo vệ sức khỏe, môi trường. Anh Bốn chia sẻ: Từ khi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp tôi giảm công lao động và hiệu quả tăng lên rất nhiều. Mỗi vụ gia đình thu hoạch được khoảng 68 tạ thóc/ha.

Anh Bốn còn tích cực ứng dụng kiến thức, kỹ thuật vào mô hình đa canh của gia đình. Anh đã đầu tư hàng chục triệu đồng để xây dựng hệ thống biogas và 2 bể lọc để xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn. Còn đối với mô hình nuôi ếch, anh nuôi kết hợp với cá rô trên cùng diện tích ao để tăng thu nhập và giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường ao nuôi. "Cách làm này đã mang lại cho tôi hiệu quả kép. Trong quá trình phát triển, con ếch sẽ thải ra phân và da chết. Nếu không vệ sinh thường xuyên sẽ khiến môi trường ao bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gây ra các loại bệnh. Khi đưa cá rô vào nuôi,

cá sẽ ăn phân, da chết của ếch giúp giữ gìn môi trường ao luôn sạch sẽ, không có mùi hôi. Nhờ duy trì mô hình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, mỗi năm gia đình tôi có thu nhập khoảng 500 - 600 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trước đây" - anh Bốn chia sẻ.

Trên địa bàn xã Đồng Tiến có nhiều hội viên, nông dân phát triển kinh tế từ mô hình xướng may công nghiệp, trong đó có gia đình anh Hà Đăng Doanh, thôn Cổ Đằng. Với trên 10 năm sản xuất hàng may mặc, anh Doanh đang tạo việc làm cho khoảng 50 lao động địa phương. Bên cạnh đó, việc bảo vệ môi trường cũng được xướng may của anh chú trọng. Anh Doanh cho biết: Hiện tại xưởng may của gia đình tôi sản xuất khoảng 94.000 sản phẩm/năm. Trong quá trình sản xuất sẽ khó tránh được vải vụn phát sinh. Thay vì lựa chọn cách đưa ra bãi rác tập kết để đốt, chúng tôi gom lại và tận dụng để tạo ra sản phẩm mới hoặc cho những người dân cần dùng.

Ông Phạm Châu Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến đánh giá: Bằng sự linh hoạt, sáng tạo, cán bộ, hội viên nông dân trong xã đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cùng các ban, ngành, đoàn thể hoàn thành tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để Hội Nông dân xã tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đồng hành cùng nông dân nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương.

NGUYỄN TRIỆU

Vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi được phép sử dụng rộng rãi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức đánh giá việc sử dụng hơn 650.000 liều vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) tại hơn 40 tỉnh, thành phố, kết quả an toàn, có hiệu lực. Lợn tiêm phòng đều khỏe mạnh và sinh trưởng bình thường, tỷ lệ lợn được tiêm vắc-xin có đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể đạt cao, đạt trung bình trên 95%. Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hai loại vắc-xin phòng BDTLCP là NAVET-ASFVAC của Công ty Cổ phần Thuộc thú y Trung ương NAVETCO và AVAC ASF LIVE của Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam nghiên cứu, sản xuất đủ điều kiện được phép lưu hành, sử dụng rộng rãi trên phạm vi cả nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh chỉ đạo có quan chuyên môn tham mưu việc sử dụng vắc-xin phòng BDTLCP để phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; tổ chức lấy mẫu giám sát, đánh giá sau tiêm vắc-xin.

Lưu ý trong quá trình triển khai tiêm phòng có thể các đàn lợn của địa phương đã nhiễm vi rút BDTLCP thực địa và các mầm bệnh khác nhưng chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng nên khi đàn lợn được tiêm vắc-xin phòng BDTLCP rất có thể có phản ứng, phát bệnh, bị chết và buộc phải xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn bệnh theo quy định. Các tỉnh, thành phố chỉ đạo có quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, hai đơn vị nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong việc triển khai sử dụng vắc-xin phòng BDTLCP theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

NGÂN HUYNH



Ảnh minh họa